



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๔๒ ๐๕๙๙๐

ที่ ทส ๑๖๒๖.๑๑/๑๗๓๐ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือน  
สามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน  
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด  
ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๑๖๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการ  
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด  
เอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนัก <http://www.forest.go.th/songkhla13/> หัวข้อหนังสือเวียน

(นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๒๘

ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๖๖๐๗ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อคัดเลือกข้าราชการ  
พลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน  
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน  
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา  
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๔๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ แล้ว และมีผลคะแนนความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และความสามารถด้านภาษาผ่านเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดทราบโดยทั่วกัน โดยขอให้แจ้งรายชื่อรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อสำนักบริหารกลางจะได้รวบรวมรายชื่อแจ้งสำนักงาน ก.พ. ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://edoc.forest.go.th/doccir/docindex.html> และ <https://new.forest.go.th/person/circular/>

(นายบรรยง กางการ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๐๓/๑๔๖



เลขที่รับ 2942  
วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๔  
เวลา

เลขที่ 13478  
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๔  
เวลา 14.28 น.

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนันทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือน  
สามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/๑๐๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ.

๒. ข้อปฏิบัติสำหรับข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ  
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะแจ้งกำหนดการจัด  
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ.  
ซึ่งมีกำหนดจัดทดสอบภายในสัปดาห์ที่ ๒ - ๓ ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา  
๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้รวบรวมรายชื่อข้าราชการ  
ที่ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ แล้ว และมีผลคะแนน  
ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และความสามารถด้านภาษาผ่านเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  
โดยลงทะเบียนรายบุคคลผ่าน QR code ท้ายหนังสือนี้ และกรอกข้อมูลลงในใบแจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติ  
เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งแนบสำเนาผลคะแนนความสามารถ  
ทั้งสองด้าน จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้  
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ ผ่านทางเว็บไซต์  
<https://www.ocsc.go.th/hipps> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผ.ตบ. (ส่วนการเจ้าหน้าที่)

(นางสาวสมเจติ ศรีสัมพันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี)

ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

(นางสาวศรีฐา ทับจั่น)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๔

ศูนย์นักบริหารระดับสูง

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๙, ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๙๔

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๖



กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติใน  
 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
 โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ.

(ก) กำหนดการวัน เวลา และสถานที่

วัน เวลา	วิชา	สถานที่	อุปกรณ์ที่ใช้
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	แบบประเมิน สมรรถนะ สำนักงาน ก.พ.	หอประชุมสุขุม นัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	- ปากกา - ดินสอที่มีความดำ เท่ากับ ๒ ปี หรือมากกว่า - ยางลบ

เวลา	รายละเอียด
๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.	ลงทะเบียน
๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.	ฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการทำแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ.
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	ทำแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ.

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๑. ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการประเมินอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมเช่นเดียวกับการปฏิบัติราชการปกติและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้ายางแตะพองน้ำ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ

๒.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนไปในวันประเมิน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการประเมินฯ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หลังจากกรอกระบบสมัครแล้ว ในวันประเมินให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมลงนามกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้เจ้าหน้าที่ขณะยื่นชื่อเข้ารับการประเมินฯ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ โดยเด็ดขาด

๒.๓ ควรไปถึงสถานที่จัดการประเมินก่อนเริ่มการประเมินฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และเข้าห้องได้เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องได้ หลังเวลา ๑๐.๐๐ น. จะไม่อนุญาตให้ผู้มาสายเข้าห้อง

๒.๔ อนุญาต ให้นำเฉพาะปากกา ดินสอที่มีความดำเท่ากับ ๒ ปี หรือมากกว่า ยางลบ กล่องใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบใส่ เข้าห้องประเมินฯ สำหรับกระเป่าเงิน (ใบเล็ก) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ที่ปิดเครื่องแล้ว สามารถนำเข้าห้องได้โดยวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่ง

๒.๕ ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องนั่งตามที่นั่งและห้องที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ ผู้ที่นั่งผิดที่ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ

๒.๖ ต้องระบายนวงกลมในกระดาษคำตอบให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลม หรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความดำเท่ากับ ๒ ปี หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กำหนด หรือใช้ดินสอสีอื่นหรือปากกาไม่ได้ ถ้าระบายผิด ระบายจาง หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้ารับการประเมินฯ ระบายเท่านั้น สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบหากผู้เข้ารับการประเมินฯ ไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อนี้

๒.๗ ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดยเคร่งครัด เมื่ออยู่ในห้องห้ามพูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินฯ รายอื่น

๒.๘ ห้ามนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ หรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. ออกจากห้อง

๒.๙ เมื่อหมดเวลาให้หยุดทำแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. โดยทันที และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เก็บและนับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจนครบถ้วนจึงอนุญาตให้ออกจากห้องได้



ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินฯ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ และสำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งนี้ก็ได้

**(ค) ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในวันประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์**

๑. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในระหว่างการประเมินฯ
๒. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ เมตร ในระหว่างรอเข้ารับการประเมินฯ
๓. หากเคยมีอาการหรือกำลังมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ ในวันประเมินฯ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดตรวจคัดกรองหน้าประตูทางเข้าสำนักงาน ก.พ. พร้อมติดสติ๊กเกอร์เมื่อผ่านจุดตรวจคัดกรอง และผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดก่อนเข้ารับการประเมินฯ ด้วย

\*\*\*\*\*

ข้อปฏิบัติสำหรับข้าราชการผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗  
เพื่อเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ.

ที่	กิจกรรม	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
๑	(๑) ลงทะเบียนรายบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ.	ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔	 <a href="https://qr.go.page.link/8SH5J">https://qr.go.page.link/8SH5J</a>
	(๒) กรอกข้อมูลลงในใบแจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ		 <a href="https://qr.go.page.link/QpndQ">https://qr.go.page.link/QpndQ</a>
	(๓) ส่วนราชการจัดส่งเอกสารต่อไปยังทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือนำส่งเอกสารเองไปยังสำนักงาน ก.พ. <ul style="list-style-type: none"> <li>ใบแจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ</li> <li>สำเนาผลคะแนนความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด</li> <li>สำเนาผลคะแนนความสามารถด้านภาษาที่ผ่านเกณฑ์ ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด</li> </ul>		ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒	ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ	ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔	<a href="https://www.ocsc.go.th/hipps">https://www.ocsc.go.th/hipps</a> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
๓	เข้าร่วมการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ	วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.	หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
๔	แจ้งผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ เป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้สมัครนำไปยื่นต่อส่วนราชการประกอบการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ต่อไป	ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	<a href="https://www.ocsc.go.th/hipps">https://www.ocsc.go.th/hipps</a> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”